

# TEXAS COMMISSION ON ENVIRONMENTAL QUALITY ỦY BAN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TEXAS (TCEQ)



## Thông Báo Tập Hợp Về Đơn Đăng Ký và Ý Định Xin Cấp Giấy Phép và Thông Báo Về Đơn Đăng Ký và Quyết Định Dự Thảo

Giấy Phép Tiêu Chuẩn Về Chất Lượng Không Khí cho Các Nhà Máy Trộn Bê Tông

- Đăng Ký Đề Xuất Số 177231L001

**Đơn Đăng Ký.** Công ty Big Town Concrete LLC đã nộp đơn xin cấp Giấy Phép Tiêu Chuẩn Về Chất Lượng Không Khí, Đăng Ký Số 177231L001, cho Ủy Ban Chất Lượng Môi Trường Texas (TCEQ). Giấy phép này sẽ cho phép xây dựng một nhà máy trộn bê tông tạm thời tọa lạc tại địa chỉ sau: từ giao lộ của East Risinger Road và Old Burlleson Road, di chuyển về phía nam khoảng 350 feet (107 mét), lối vào sẽ nằm bên tay trái của quý vị, tại: Fort Worth, Hạt Tarrant, Texas 76140. Đơn đăng ký này đang được xử lý theo quy trình nhanh, theo quy định của quy tắc 30 Đạo luật Quản lý Texas (TAC), Chương 101, Tiểu chương J. **AVISO DE IDIOMA ALTERNATIVO.** Thông báo bằng tiếng Tây Ban Nha có sẵn tại <https://www.tceq.texas.gov/permitting/air/newsource/airpermits-pending/airpermits-pending-permit-apps>. Liên kết đến bản đồ điện tử của địa điểm hoặc vị trí chung của cơ sở được cung cấp như tiện lợi công cộng và không phải là một phần của đơn đăng ký hoặc thông báo. Để biết vị trí chính xác, hãy tham khảo đơn đăng ký: <https://gisweb.tceq.texas.gov/LocationMapper/?marker=-97.314848,32.611416&level=13>. Cơ sở dự kiến sẽ phát thải các chất ô nhiễm không khí sau: carbon monoxide (CO), oxit nitrogen (NOx), hợp chất hữu cơ, bụi hạt bao gồm (nhưng không giới hạn) aggregate, xi măng, bụi đường, và bụi hạt có đường kính nhỏ hơn 10 microns ( $\mu\text{m}$ ) và 2.5 microns ( $\mu\text{m}$ ) và sulfur dioxide ( $\text{SO}_2$ ).

Đơn đăng ký này được nộp cho TCEQ vào ngày 15 tháng 8 năm 2024. Giám đốc điều hành đã hoàn tất các đánh giá hành chính và kỹ thuật của đơn đăng ký và xác định rằng đơn đăng ký đáp ứng tất cả các yêu cầu của giấy phép tiêu chuẩn được ủy quyền bởi quy tắc 30 đạo luật TAC chương 116.611, điều này sẽ thiết lập các điều kiện mà nhà máy phải hoạt động. Giám đốc điều hành đã đưa ra quyết định dự thảo để cấp giấy phép vì điều đó đáp ứng tất cả các quy định hiện hành. Đơn đăng ký, quyết định dự thảo của giám đốc điều hành và giấy phép tiêu chuẩn sẽ được công khai và sao chép tại văn phòng trung tâm của TCEQ, văn phòng khu vực Dallas/Fort Worth của TCEQ và tại Thư Viện Summerglenn, 4205 Basswood Boulevard, Fort Worth, Texas, Hạt Tarrant, 76137, bắt đầu từ ngày đầu tiên của thông báo này. Hồ sơ tuân thủ của cơ sở, nếu có, có sẵn để công chúng xem tại Văn phòng Khu vực Dallas/Fort Worth của TCEQ, 2309 Gravel Drive, Fort Worth, Texas. Truy cập [www.tceq.texas.gov/goto/cbp](http://www.tceq.texas.gov/goto/cbp) để xem giấy phép tiêu chuẩn.

**Ý Kiến Cộng Đồng/Hội Nghị Công Cộng.** Quý vị có thể gửi ý kiến công cộng hoặc yêu cầu một hội nghị công cộng. Xem phần Liên hệ. TCEQ sẽ xem xét tất cả các ý kiến công cộng khi phát triển quyết định cuối cùng về đơn đăng ký. **Thời hạn gửi ý kiến công cộng hoặc yêu cầu hội nghị là 30 ngày kể từ khi thông**

**báo được công bố trên báo chí.** Các vấn đề như giá trị tài sản, tiếng ồn, an toàn giao thông và phân vùng không nằm trong phạm vi quyền hạn của TCEQ để xem xét trong quy trình cấp phép.

Mục đích của một hội nghị công cộng là để cung cấp cơ hội gửi ý kiến hoặc đặt câu hỏi về đơn đăng ký. Một hội nghị công cộng về đơn đăng ký sẽ được tổ chức nếu giám đốc điều hành xác định rằng có sự quan tâm đáng kể của công chúng đối với đơn đăng ký hoặc nếu có yêu cầu từ một nhà lập pháp địa phương. Hội nghị công cộng không phải là phiên điều trần vụ kiện tranh chấp. Nếu một hội nghị công cộng được tổ chức, thời hạn gửi ý kiến công cộng sẽ được gia hạn đến cuối hội nghị công cộng.

**Phiên Điều Trần Vụ Kiện Tranh Chấp.** Quý vị có thể yêu cầu một phiên điều trần vụ kiện tranh chấp. Phiên điều trần vụ kiện tranh chấp là một thủ tục pháp lý tương tự như một phiên tòa dân sự tại tòa án quận của tiểu bang. **Giám đốc điều hành có thể phê duyệt đơn đăng ký, trừ khi một yêu cầu bằng văn bản cho phiên điều trần vụ kiện tranh chấp được nộp trong vòng 30 ngày kể từ khi thông báo này được phát hành.**

Một người có thể bị ảnh hưởng bởi các chất ô nhiễm không khí từ cơ sở có quyền yêu cầu một phiên điều trần. Để yêu cầu một phiên điều trần, một người phải cư trú thực sự trong một nhà ở cố định trong vòng 440 yards (402 mét) của nhà máy đề xuất. Nếu yêu cầu phiên điều trần vụ kiện tranh chấp, quý vị phải nộp các thông tin sau: (1) tên của quý vị (hoặc đối với một nhóm hoặc hiệp hội, một đại diện chính thức), địa chỉ gửi thư, số điện thoại ban ngày; (2) tên và số đăng ký của người nộp đơn; (3) tuyên bố “[Tôi/chúng tôi] yêu cầu một phiên điều trần vụ kiện tranh chấp;” (4) mô tả cụ thể cách quý vị sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đơn đăng ký và các chất thải khí từ cơ sở theo cách không phổ biến đối với công chúng; (5) vị trí và khoảng cách của tài sản của quý vị so với cơ sở; (6) mô tả cách quý vị sử dụng tài sản có thể bị ảnh hưởng bởi cơ sở; và (7) danh sách tất cả các vấn đề tranh chấp về thực tế mà quý vị nộp trong thời gian ý kiến. Nếu yêu cầu được thực hiện bởi một nhóm hoặc hiệp hội, một hoặc nhiều thành viên có quyền yêu cầu phiên điều trần phải được xác định theo tên và địa chỉ thực tế. Lợi ích mà nhóm hoặc hiệp hội muốn bảo vệ phải được xác định. Quý vị có thể nộp các điều chỉnh đề xuất cho đơn đăng ký nhằm đáp ứng các mối quan tâm của quý vị. Xem phần Liên hệ.

**Hành Động Của TCEQ.** Sau thời hạn gửi ý kiến công cộng, giám đốc điều hành sẽ xem xét các ý kiến và chuẩn bị phản hồi đối với tất cả các ý kiến công cộng liên quan và quan trọng. Quyết định của giám đốc điều hành về đơn đăng ký, và bất kỳ phản hồi nào đối với các ý kiến, sẽ được gửi qua bưu điện đến tất cả các cá nhân trong danh sách gửi thư. Nếu không nhận được yêu cầu phiên điều trần vụ kiện tranh chấp đúng hạn, hoặc nếu tất cả các yêu cầu điều trần đều bị rút lại, giám đốc điều hành có thể cấp phê duyệt cuối cùng cho đơn đăng ký. Nếu tất cả các yêu cầu phiên điều trần đúng hạn không bị rút lại, giám đốc điều hành sẽ không cấp phê duyệt cuối cùng cho giấy phép và sẽ chuyển đơn đăng ký và các yêu cầu đến các Ủy Viên để xem xét tại một cuộc họp ủy ban đã được lên lịch. Ủy ban chỉ có thể cấp yêu cầu cho một phiên điều trần vụ kiện tranh chấp về các vấn đề mà người yêu cầu đã nộp trong các ý kiến đúng hạn của họ mà không bị rút lại sau đó. **Nếu một phiên điều trần được duyệt, chủ đề của phiên điều trần sẽ bị giới hạn trong các vấn đề tranh chấp về thực tế hoặc các câu hỏi hỏn hợp về thực tế và luật pháp liên quan đến các vấn đề chất lượng không khí quan trọng và liên quan được nộp trong thời gian ý kiến.** Các vấn đề như giá trị tài sản, tiếng ồn, an toàn giao thông và phân vùng không nằm trong quyền hạn của Ủy ban để giải quyết trong quy trình này.

**Danh Sách Gửi Thư.** Quý vị có thể yêu cầu được đưa vào danh sách gửi thư để nhận thêm thông tin về đơn đăng ký cụ thể này. Xem phần Liên hệ.

**Thông Tin Có Sẵn Trực Tuyến.** Để biết chi tiết về trạng thái của đơn đăng ký, truy cập cơ sở dữ liệu tích hợp của các Ủy viên (CID) tại [www.tceq.texas.gov/goto/cid](http://www.tceq.texas.gov/goto/cid). Sau khi truy cập CID qua liên kết, hãy nhập mã số đăng ký ở trên cùng của thông báo này.

**Liên Hệ** . Ý kiến và yêu cầu của công chúng phải được gửi qua đường điện tử tại

[www14.tceq.texas.gov/epic/eComment/](http://www14.tceq.texas.gov/epic/eComment/), hoặc bằng văn bản gửi đến Ủy ban Chất lượng Môi trường Texas, Văn phòng Thư ký trưởng, MC-105, P.O. Box 13087, Austin, Texas 78711-3087. Xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin liên lạc nào quý vị cung cấp, bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ thực tế của quý vị sẽ trở thành một phần trong hồ sơ công khai của cơ quan. Để biết thêm thông tin về đơn đăng ký này hoặc quy trình cấp phép, vui lòng gọi đến Chương trình Giáo dục Công cộng TCEQ theo số điện thoại miễn phí 1-800-687-4040 hoặc truy cập trang web [www.tceq.texas.gov/goto/pep](http://www.tceq.texas.gov/goto/pep). Si desea información en Español, puede llamar al 1-800-687-4040.

Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin từ công ty Big Town Concrete LLC, 1425 Greenway Drive Suite 350, Irving, Texas, 75038-2553 hoặc gọi cho ông Matthew Martin, Giám đốc tuân thủ an toàn và môi trường theo số (214) 778-3674.

Ngày ban hành thông báo: 30 tháng 8 năm 2024